

## From the Chartroom

ตาม“ค่าบวก” ... ถ้าอยากเล่นสั้นๆ (ต่อ)

{“ค่าลบ” ไม่ใช่, อาจแฝงด้วยจุดเริ่มต้นของการลงแรงได้}



### SET Index

**ระยะสั้น** สัญญาณ Candlestick & Indicators ให้ภาพบวกเล็ก ๆ {“ปิดบวก” เหนือ SMA10

วัน (แต่ติดแนวต้านสำคัญ และมี“โครงสร้างขาลง-ระยะกลาง”ที่รอกดดัน)} **ชี้ความน่าจะเป็นของตลาดฯ**

วันนี้ “แกว่ง” แบบมีล้นริววดซ์(ก่อนลงต่ำ)ต่อได้ แนวต้าน 1110 (หรือ 1120) จุด {แนวตัดขาดทุน

“ต่ำกว่า 1085” จุด}

### กลยุทธ์การเก็งกำไร

- เน้น “ซื้อ(ค่า)บวก” เท่านั้น {“ต่ำกว่า 1085” ควรขายตัดขาดทุน} เพื่อลุ้นขายเมื่อราคาหุ้นปรับขึ้น หรือที่แนวต้านตลาดฯ (ระยะกลาง – ซื้อต่ำมากๆ)

**แนวต้าน :** 1110, (1120)

**แนวตัดขาดทุน :** “ต่ำกว่า 1085”

**แนวตั้ง :** -----



### SET50 Index

**ระยะสั้น** สัญญาณ Candlestick & Indicators ให้ภาพบวกเล็ก ๆ {“ปิดบวก” เหนือ SMA10

วัน (แต่ติดแนวต้านสำคัญ และมี“โครงสร้างขาลง-ระยะกลาง”ที่รอกดดัน)} **ชี้ความน่าจะเป็นที่ SET50**

วันนี้ “แกว่ง” แบบมีล้นริววดซ์(ก่อนลงต่ำ)ต่อได้ แนวต้าน 775 – 780 จุด {แนวขาย คือ “ค่าลบ” หรือ

“ต่ำกว่า 750” จุด}

### กลยุทธ์การเก็งกำไร {“ค่าบวก” = “ซื้อ” (“ค่าลบ” หรือ “ต่ำกว่า 760” ควรขายเป็นหลัก)}

- “ซื้อ(ค่า)บวก” เท่านั้น (“ค่าลบ” หรือ “ต่ำกว่า 760” ควรเป็นขาย) เพื่อลุ้นขายคืนที่แนวต้าน / “H12 & M12” ต่ำกว่า SET50 “4.25 และ 11.25 จุด” ตามลำดับ

**แนวต้าน :** 775 – 780

**แนวตัดขาดทุน :** “ค่าลบ” / “ต่ำกว่า 760”

**แนวตั้ง :** ---

นักวิเคราะห์: สมนึก จันทร์สวัสดิ์

Tel 7830

บทวิเคราะห์นี้ ให้ภาพระยะสั้นๆเท่านั้น (“แนวตั้ง” อาจสร้างการริววดซ์สั้นๆ/แต่ “แนวรับ” มีนัยมากกว่า “แนวตัดขาดทุน” มีความหมายถึง “ขาขึ้น” ของราคาหุ้น “อาจ” สิ้นสุดไปแล้ว)

นักวิเคราะห์ขอรับรองว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทและหลักทรัพย์ในรายงานฉบับนี้ ได้สะท้อนถึงความคิดเห็นส่วนตัว นักวิเคราะห์ขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ส่วนหนึ่งส่วนใดของตน มีความสัมพันธ์กับคำแนะนำหรือความคิดเห็นที่กล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ติบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่รับประกันความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ความคิดเห็นที่ผู้จัดทำแสดงในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น คำแนะนำที่ปรากฏในเอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้เฉพาะเจาะจงสำหรับการลงทุน และมิได้ทำขึ้นเพื่อแทนการตัดสินใจการซื้อขายหลักทรัพย์ของทาง หรือเพื่อลดการถ่วงดุลการแนะนำโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งท่านควรขอรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาตามกฎหมายหรือจากที่ปรึกษาด้านการเงินต่างหาก ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือที่ถ่วงดุลโดยตรง หรือเป็นผลต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้เอกสารนี้ หรือจากการติดต่อสื่อสารภายหลังเกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขาย และ/หรือชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทหลักทรัพย์ ติบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ติบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาจดำรงตำแหน่ง หรือมีส่วนได้เสีย และอาจเข้าทำรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงอาจดำเนินการในลักษณะเป็นตัวแทนนายหน้า ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จัดการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือบริการทางการเงินหรือการลงทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้โดยไม่ครบถ้วนหรือบางส่วนไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือนำออกเผยแพร่แก่สาธารณชน จะต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทก่อน

บริษัทหลักทรัพย์ ติบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel. 66 (0) 2657 7832, Fax: 66 (0) 2658 1269